

BOM NGUYÊN TỬ Ở HIROSHIMA, DỊCH CÚM TÀU Ở VŨ HÁN VÀ TÂN PHÁT XÍT VLADIMIR PUTIN Ở UKRAINE

BOM NGUYÊN TỬ Ở HIROSHIMA



Chiếc siêu pháo đài bay B-29 cất cánh trong bóng đêm với một phi hành đoàn chín người trong đó có hai chuyên viên đặc biệt. Bỏ lại quần đảo Mariana dưới cánh bay, Đại tá Paul Tibbets hướng chiếc phi cơ về phía nước Nhật. Tờ mờ sáng, trên cao độ 4,000 bộ, Đại tá Tibbets nhìn xuống đảo Iwo Jima, nơi mà một trận đánh dữ dội, đẫm máu đã xảy ra không lâu trước đó giữa Thủy quân Lục chiến Mỹ và lực lượng phòng thủ của Nhật. Ông thông báo cho căn cứ Không quân Mỹ ở Iwo Jima – đang theo dõi chuyến bay của ông một cách chăm chú: “Tôi đang tiến về hướng mục tiêu”, rồi nâng cao độ, hướng về Hiroshima. Từ mấy tuần nay, phi hành đoàn đã phải thực tập ném bom mà không hề biết được nhiệm vụ sắp tới. Chỉ vài giờ trước đây, phi công kiêm trưởng phi hành đoàn, Đại tá Tibbets mới loan báo tin cho họ: “Chúng ta sẽ thả xuống nước Nhật một trái bom không giống với bất cứ trái bom nào từ trước tới giờ. Nó có sức nổ tương đương với 20 ngàn tấn TNT; nó là một trái bom nguyên tử!”

Bốn cánh quạt vẫn quay tít trong ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh trên biển, Đại tá Tibbets chăm chú theo dõi tin tức không trung từ các phi cơ bay trước báo về. Mây quang đăng, mục tiêu nhìn thấy rất rõ. Mục tiêu là thành phố hải cảng và kỹ nghệ Hiroshima với 350 ngàn dân. Chiếc pháo đài bay B-29 mới được sơn lên cái tên mới: Enola Gay. Màu xám bạc của nó lấp lóa trong ánh mặt trời buổi sớm. Đại tá Tibbets ra lệnh cho phi hành đoàn: “Sắp đến mục tiêu, tất cả đeo kính an toàn. Chuẩn bị ném bom!”.

Khi chiếc Enola Gay đã ở ngay trên trung tâm thành phố, lúc 8 giờ 15 phút 15 giây ngày 6/8/1945, chuyên viên thả bom nhấn nút, khoang chứa bom mở ra, một quả bom khổng lồ với cây dù lớn xoè ra phía trên, rơi xuống!

Không đầy một phút nữa, bom sẽ nổ. Phải nhanh chóng thoát khỏi vùng nổ. Đại tá Tibbets cúi mũi chiếc Enola Gay xuống để tăng tốc độ. Bốn mươi ba giây sau đó, một vùng sáng chói gấp hàng chục lần mặt trời bùng lên. Tiếp theo đó, chiếc pháo đài bay rung chuyển dữ dội như một món đồ chơi trong cơn bão. Đại tá Tibbets cố gắng giữ vững

đường bay. Khi những cơn chấn động đã giảm bớt cường độ, ông mới quay đầu nhìn lại: Thành phố Hiroshima đã chìm dưới một đám mây hình nấm, màu tím đen đang mỗi lúc mỗi bốc cao. Có ai ở trong phi hành đoàn đã thốt lên bằng một giọng run rẩy xúc động: “Chúng ta vừa làm chuyện gì vậy?”

Không có ai lên tiếng trả lời. Mọi người mặt mày xám ngắt trong cơn bàng hoàng cực độ.

Chúng ta vừa làm chuyện gì vậy?

Đó không phải chỉ là câu hỏi của một nhân viên phi hành đoàn chiếc Enola Gay. Mà nó là câu hỏi của hầu hết mọi người trên khắp các lục địa. Đó không phải là quả bom nguyên tử đầu tiên đã nổ. Trước đó đã có những trái bom thí nghiệm. Nhưng nó là quả bom nguyên tử đầu tiên được sử dụng vào mục đích tấn công, và không phải là quả cuối cùng. Kể từ buổi sáng hôm đó, nhân loại đã bắt đầu đem vào cuộc sống của mình một nỗi lo âu mới.

– Năm chục ngàn người đã chết ngay tức khắc trong ánh chớp kinh hoàng lúc 8 giờ 16 phút ngày 6/8/1945. Hàng trăm ngàn người bị thương, nhiều chục ngàn người khác chết trong những ngày sau đó.

Chúng ta đã làm chuyện gì vậy?

Câu hỏi này đã đeo đuổi nhiều người trong một thời gian dài. Những phi hành đoàn của hai chuyến bay thả bom xuống Hiroshima (Quảng Đảo) và Nagasaki (Trường Kỳ) đã bị ám ảnh bởi câu hỏi đó nhiều hơn ai hết. Mặc dù họ không phải là những người quyết định, họ chỉ là những kẻ thừa hành. Họ là những quân nhân trong thời chiến, và họ phải triệt để tuân hành mệnh lệnh cấp trên, vả lại, họ không hề có một ý niệm chính xác về mức tàn phá của hai quả bom, nhưng họ vẫn có những nỗi ám ảnh.

Những nỗi ám ảnh đã đeo đuổi họ sau khi họ biết họ đã thi hành sứ mạng, và đem lại hậu quả ra sao. Một vài người trong số họ đã bị ám ảnh đến nỗi gần như điên loạn. Đa số đều bị khủng hoảng tinh thần, mặc dù ai nấy đều biết rõ họ không phải là người quyết định gây nên tai họa. Tai họa đó có cần thiết phải xảy ra không?

Câu hỏi đó không chỉ ray rứt các nhân viên phi hành đoàn của hai chuyến bay định mệnh. Nó còn là câu hỏi ray rứt nhiều người; đã gây nên những cuộc tranh luận rộng lớn. Người ta đã tính toán hơn thiệt về những thiệt hại nhân mạng, tài sản... mà đôi bên sẽ phải gánh chịu để kết thúc cuộc chiến Thái Bình Dương nếu hai quả bom không được đem ra sử dụng. Những cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ. Phe nào cũng có những biện minh, không ai chịu ai.

Nhưng có một điều rất rõ ràng: nỗi ám ảnh trong tâm tư của nhiều người trước tai họa này là có thật.

DỊCH CÚM TÀU COVID 19 Ở VŨ HÁN



Tháng 12 năm 2019 tại Vũ Xương, thị trường nơi đây đã tổ chức tiệc có trên 40,000 người tham dự với hàng chục ngàn món ăn nhân dịp Tết Nguyên Đán. Cùng lúc, tại huyện Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc gần đó, có tin dịch cúm Corona virus đang hoành hành. Bác sĩ Lê Văn Lương, người can đảm lên tiếng báo động về năm sau dịch cúm bị cảnh cáo. Sau đó, bác sĩ Lê Văn Lương đã chết và đã được đảng cộng sản Trung cộng tuyên dương.

Tháng 3 năm 2020, 75 năm sau khi hai trái bom nguyên tử do Hoa Kỳ ném xuống Hiroshima và Nagasaki khiến hàng triệu người đã chết, dịch cúm Tàu Covid 19 ở Vũ Hán do đảng CSTQ che giấu đã lây lan khắp thế giới. Siêu vi khuẩn “Chinese virus” đã làm thế giới trở nên bất ổn.

Theo thống kê của cơ quan CDC của Hoa Kỳ ngày 9 tháng 5 năm 2020 có 3,961,590 người nhiễm bệnh và 275,397 người tử vong... Hoa Kỳ có 1,284,788 người nhiễm bệnh và 77,201 người tử vong.

Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump tố cáo Tập Cận Bình, Chủ Tịch của đảng CSTC đã che giấu đại dịch Corona virus với sự bao che của Chủ Tịch cơ quan Y Tế Thế Giới WHO là bác sĩ Tedros.

Cả thế giới xúm vào tố cáo Tàu Cộng đã gây họa cho thế giới qua dịch cúm Vũ Hán và công khai lên tiếng yểm trợ “Cộng Hoà Trung Hoa” (Republic China) do nữ Tổng Thống Thái Anh Văn lãnh đạo, đã được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc công nhận từ năm 1945. Có rất nhiều bình luận gia viết bài tiên đoán “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trên đà sụp đổ”.

“Càng quậy, càng lún sâu xuống bùn. Giờ đây đã chìm qua khỏi ngực. Hàng triệu công nhân Hoa lục rơi vào thất nghiệp. Danh hiệu cơ xưởng sản xuất toàn thế giới không còn nữa. Một trật tự mới được thiết lập. Chủ nghĩa cộng sản cáo chung”. Bình luận gia Nguyễn Tường Tuấn đã khẳng định. Nhưng, những chuyện này chưa xảy ra và toàn thế giới đang chờ đợi một phép lạ xảy ra.

TÂN PHÁT XÍT VLADIMIR PUTIN Ở UKRAINE



Nhưng phép lạ chưa xảy ra thì sau 31 năm mai phục, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã hiện nguyên hình là một tên tân phát xít khi xua quân xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022.

Theo nhiều người tiên đoán thì TT Nga Xô Putin muốn thực hiện giấc mộng cuồng rồ là noi gương Stalin “tái tạo” một Liên bang Xô Viết đã bị cựu Chủ Tịch LBXV Gorbachev xé nát vào những năm cuối thập niên 90’s. Nhưng, giấc mộng cuồng rồ của tên tân phát xít Vladimir Putin đã bị chặn đứng bởi “một danh hê trở thành chiến binh can trường” là Tổng Thống Volodymyr Zelensky.

Ai đó đã nói: “Thời thế tạo anh hùng”. Câu nói này áp dụng vào Tổng Thống Zelensky không sai vào đâu được. “Chúng tôi, những người Ukraine chiến đấu một mình với kẻ thù hùng mạnh. Những lực lượng mạnh nhất đã chọn giải pháp khoanh tay đứng nhìn”. Những lời tuyên bố của Tổng Thống Ukraine làm cả thế giới thức tỉnh. Cũng như những gì xảy ra trong những ngày đầu chiến tranh ở Ukraine đã thay đổi nhận thức của thế giới.

Quân đội Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân [nguyên tử] Chernobyl. Điều này chứng tỏ chính quyền Putin còn vượt qua cả Hitler về mức độ man rợ. Sự kiên cường của quân đội Ukraine đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Putin. Ukraine đã từng giờ thay đổi nhận thức thế giới. Lương tri của thế giới văn minh đã thức tỉnh. Khắp nơi trên thế giới người ta hướng về Ukraine, lên án hành vi xâm lược của nước Nga, biểu tình chống chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới.

Xin mượn những nhận xét của tác giả VietTrungNguyen để chấm dứt bài viết này. Là một người cầm bút phục vụ Lễ Phải và Sự Thật, là nạn nhân của cuộc xâm lược do miền Bắc Cộng sản phát động cách đây 46 năm, tôi xin dâng lời cầu nguyện cho dân tộc Ukraine sẽ sớm thoát khỏi cuộc chiến tranh phi lý do tên tân phát xít Putin phát động.

Cũng xin cầu nguyện cho dân tộc và đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi ách cộng sản bạo tàn.

NGUYỄN THIẾU NHÃN



*Nguồn: Internet eMail by **Nghiêm Nguyễn** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Bảy, March 5, 2022
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*